



ที่ ศธ ๐๔๒๘๘/๑๑๐๓๓

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หลักสูตร “Inner Power Teachers” โดย ครูเงาะ (รสสุคนธ์ กองเกตุ)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

สิ่งที่ส่งมาด้วย QR Code หลักสูตร “Inner Power Teachers” และหลักสูตร “Inner Makeover For Teen” จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ) ได้มีข้อสั่งการ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อความเป็นเลิศ ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตร “Inner Power Teachers” โดย ครูเงาะ (รสสุคนธ์ กองเกตุ) เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ตามประกาศนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๘ ข้อที่ ๑๐ พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอน และการจัดการชั้นเรียน การพัฒนา Mindset ด้านความสุขและความสำเร็จในอาชีพครู เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดเชิง วิทยาศาสตร์และการสอนกระบวนการแสวงหาความจริง ยกระดับทักษะการสื่อสารของครูกับนักเรียน ผู้ปกครอง และเพื่อนร่วมงานให้มีประสิทธิภาพ และเพื่อพัฒนาครูให้มีทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ โดยครูและบุคลากร ทางการศึกษาสามารถพัฒนาตนเองได้ทุกที่ทุกเวลา แบบ Anywhere Anytime โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม และหลักสูตร “Inner Makeover For Teen” โดย ครูเงาะ (รสสุคนธ์ กองเกตุ) สำหรับผู้ปกครองที่สนใจ นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชาสัมพันธ์ให้ ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตร “Inner Power Teachers” โดย ครูเงาะ (รสสุคนธ์ กองเกตุ) ผ่านเว็บไซต์ www.learning-obec.com และแจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ปกครองที่สนใจ เข้ารับการอบรมหลักสูตร “Inner Makeover For Teen” โดย ครูเงาะ (รสสุคนธ์ กองเกตุ) ผ่านทาง e-Book รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพัฒนะ พัฒนทวีตล)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๐๑

“เรียนดี มีความสุข”

QR Code หลักสูตร



หลักสูตร Inner Power Teachers



หลักสูตร Inner Makeover For Teen

“เรียนดี มีความสุข”